



มติมหาเถรสมาคม

ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖

สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

มติที่ ๑๐๖/๒๕๕๖

เรื่อง การจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก  
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้มีหนังสือ ที่ กต ๐๕๐๔/๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และที่ กต ๐๕๐๔/๖๔๒ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่า ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มีหนังสือขอทราบแนวทางการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก รวมทั้งกิจกรรมที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและคณะสงฆ์ได้เข้าไปมีส่วนร่วม นั้น กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานกับคณะทูตถาวร ฯ ณ นครนิวยอร์ก แล้ว และได้รับรายงานพร้อมทั้งข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

ก. ภาพรวมการจัดงานวันวิสาขบูชา

การจัดงานวันวิสาขบูชาที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติมีขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นมา โดยมีคณะทูตถาวร ฯ ประเทศต่าง ๆ เป็นผู้ประสานในการจัดงาน ดังนี้

ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะทูตถาวร ฯ ศรีลังกา เป็นผู้ประสานในการจัดงาน

ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะทูตถาวร ฯ ศรีลังกา เป็นผู้ประสานในการจัดงาน

ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะทูตถาวร ฯ พม่า เป็นผู้ประสานในการจัดงาน

จากการประชุมเตรียมการในปี ๒๕๕๕ ได้มีการเสนอให้ประเทศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมสนับสนุนข้อมติสมัชชา ฯ ที่ ๕๔/๑๑๕ ยอมรับวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากล รวม ๑๒ ประเทศ สลับกันทำหน้าที่ผู้ประสานงาน แต่ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ยังไม่มีประเทศได้รับ เป็นผู้ประสานงาน และคณะทูตถาวร ฯ ไทย มีความเห็นว่า ประเทศไทยน่าจะตอบรับเป็นผู้ประสานงานการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาครั้งนี้ เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์ การมีบทบาทเป็นผู้นำของประเทศไทยในการเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พระพุทธศาสนาในเวทีสหประชาชาติ หลังจากที่ประเทศไทยได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม ฯ อย่างแข็งขันมาโดยตลอด

### ข. รูปแบบการจัดงาน

โดยภาพรวมแบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ

๑. พิธีสงฆ์ ประกอบด้วยการแสดงธรรม ปาฐกถาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และสุนทรพจน์ โดยแต่ละปี ผู้ประสานงานจะเป็นผู้นิมนต์พระภิกษุมารประกอบพิธีทางศาสนาและแสดงธรรม และ/หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนาแสดงปาฐกถา โดยคณะทูตต่าง ๆ จะนิมนต์พระภิกษุในประเทศของตนเข้าร่วมงานด้วย เช่น

ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ พระภิกษุโพธิ จากประเทศศรีลังกา เป็นผู้แสดงธรรม

ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ พระคุณารัตนา จากประเทศศรีลังกา เป็นผู้แสดงธรรม

ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ พระ Sayadaw Ashin U Intaka จากประเทศพม่า เป็นผู้แสดงธรรม

ส่วนการกล่าวสุนทรพจน์ ประเทศซึ่งเป็นผู้ประสานงานจะเป็นผู้อ่านสารของเลขาธิการสหประชาชาติ พร้อมทั้งกล่าวสุนทรพจน์เองด้วย ส่วนประเทศอื่น ๆ อาจได้รับเชิญให้ร่วมกล่าวสุนทรพจน์ด้วย เช่น

ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ผู้แทนประเทศไทย (อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ) เป็นผู้ได้รับเชิญกล่าวสุนทรพจน์แทนเอกอัครราชทูตไทย ผู้แทนถาวร ฯ ซึ่งติดประชุมที่กรุงวอชิงตัน ดีซี

ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ผู้แทนประเทศเนปาลและภูฏาน เป็นผู้ได้รับเชิญกล่าวสุนทรพจน์

ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ผู้แทนประเทศกัมพูชา เป็นผู้ได้รับเชิญกล่าวสุนทรพจน์

๒. การแสดงทางวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ เป็นการร่วมงานด้วยความสมัครใจ โดยประเทศต่าง ๆ จะจัดการแสดงนาฏศิลป์และฉายวีดิทัศน์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในประเทศของตน

๓. งานเลี้ยงรับรอง ผู้ประสานงานจะเป็นแม่งานในการจัดเลี้ยงโดยขอความร่วมมือประเทศต่าง ๆ จัดเตรียมอาหาร ๒ - ๓ รายการ มาร่วมด้วย

### ค. การเข้าร่วมกิจกรรมของประเทศไทยในช่วง ๓ ปี ที่ผ่านมา

ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ นางลักษณาจันทร์ เลหาพันธ์ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้แทนเอกอัครราชทูตไทย กล่าวสุนทรพจน์ และฝ่ายไทยได้นิมนต์พระภิกษุจำนวน ๓ รูป จากวัดวชิรธรรมปทีป เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งได้นำวีดิทัศน์เกี่ยวกับการบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ไปฉายในงานด้วย

ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ และฝ่ายไทยได้นิมนต์พระภิกษุ จำนวน ๓ รูป จากวัดวชิรธรรมปทีป เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ ยังมีพระภิกษุไทยและฆราวาสในประเทศนอร์เวย์ เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งได้อัญเชิญพระเจดีย์วิสาขบูชาอนุสรณ์ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากวิหารไทย ในประเทศสวีเดน ไปให้ประชาชนสักการะ ส่วนกิจกรรมด้านวัฒนธรรมได้จัดการแสดงรำจุมฉายในงาน พร้อมทั้งจัดอาหารไปร่วมสมทบในงานเลี้ยงด้วย

ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ฝ่ายไทยได้นิมนต์พระภิกษุ จำนวน ๓ รูป จากวัดวชิรธรรมปทีป และพระภิกษุอีก ๓ รูป จากวัดพุทธไทยถาวรนาม นครนิวยอร์ก มาร่วมงาน พร้อมทั้งนำหนังสือเกี่ยวกับวันวิสาขบูชาไปเผยแพร่ในงาน ส่วนกิจกรรมด้านวัฒนธรรมได้นำการแสดงรำเทพบันเทิงและโปงลางไปร่วมแสดง และจัดอาหารไปร่วมสมทบในงานเลี้ยง

พร้อมกันนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งอีกว่า หากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสงค์จะส่งหนังสือหรือวีดิทัศน์เป็นภาษาอังกฤษให้คณะทูตถาวร ฯ ณ

นครนิวยอร์ก ไปเผยแพร่ในงาน ก็จะเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักดียิ่งขึ้นในประชาคมระหว่างประเทศอีกด้วย

สำหรับการจัดงานวันวิสาขบูชาในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ กำหนดแผนการจัดงานดังนี้

### ก. ช่วงพิธีการ

จะใช้สถานที่ที่ Dag Hammarskjold Library Auditorium สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ซึ่งมีความจุ ๒๐๐ ที่นั่ง ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. พิธีการประกอบด้วย

- การอ่านสารของเลขาธิการสหประชาชาติ เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา โดยผู้แทนเลขาธิการสหประชาชาติ
- การกล่าวถ้อยแถลงของเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวร ฯ ประเทศผู้ประสานงาน (ไทย - หากประเทศไทยรับเป็นผู้ประสานงาน)
- การสวดมนต์ร่วมกันของพระสงฆ์จากประเทศต่าง ๆ (คณะทูตถาวร ฯ ของประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเป็นผู้นิมนต์)
- การแสดงวีดิทัศน์เกี่ยวกับวันสำคัญของวันวิสาขบูชา ความยาวประมาณ ๑๕ - ๒๐ นาที ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจะขอความอนุเคราะห์วีดิทัศน์ภาษาอังกฤษจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและองค์กรทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย อาทิ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ไปจัดแสดง
- การแสดงปาฐกถา ประมาณ ๓๐ นาที เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ในหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ พระพุทธศาสนากับโลกยุคโลกาภิวัตน์ หรือ บทบาทของพระพุทธศาสนาในการเสริมสร้างสันติภาพของโลก โดยนักวิชาการที่มีชื่อเสียงของไทย เช่น นายเสถียรพงษ์ วรรณปก ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย

ข. งานเลี้ยงรับรอง กำหนดใช้สถานที่บริเวณ Penthouse ของ Dag Hammarskjold Library Auditorium ระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

ค. งบประมาณ ใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรม จำนวน ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์  
สหรัฐ ดังรายการต่อไปนี้

๑. งบประมาณช่วงพิธีการ ประกอบด้วย ค่าเช่าสถานที่ ค่าบริการของ  
เจ้าหน้าที่ ค่าจัดพิมพ์เอกสาร/บัตรเชิญ ค่าตกแต่งสถานที่ และงานเลี้ยงรับรองซึ่งประกอบด้วย  
ค่าเช่าสถานที่ ค่าบริการของพนักงาน และค่าอาหาร จำนวน ๕,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ

๒. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นธุรกิจ และค่าเช่าที่พัก สำหรับนักวิชาการ  
ด้านพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงของไทย จำนวน ๕,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ปี ๒๕๕๖ ทางกระทรวงการต่างประเทศ  
แจ้งเพิ่มเติมว่า คณะทูตถาวรฯ ประเทศอินเดีย ขอเป็นผู้ประสานงานในการจัดกิจกรรม  
สำหรับประเทศไทยควรเป็นผู้จัดกิจกรรมในปีต่อไป พร้อมทั้งขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนา-  
แห่งชาตินำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติ มอบเรื่องนี้แก่คณะกรรมการประสานงานการจัด  
นิทรรศการ ในโอกาสครบรอบ ๒๕๐ ปี การสถาปนาภิกษุสงฆ์สยามวงศ์ ในประเทศศรีลังกา  
พิจารณา และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม

(นายสุทธิวงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ)  
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ดง  
วิมล  
๘/๖๐ ทาน

๕๖